

## PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỶ HỌP THỨ HAI HĐND TỈNH KHOÁ VI

*Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và UBMTTQVN tỉnh  
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!  
Kính thưa quý vị đại biểu!*

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Khóa VI đã hoàn thành chương trình đề ra.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã nghe và biểu thị sự tin tưởng, phấn khởi về sự thành công của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII với nhiều nội dung quan trọng đặc biệt là sự thống nhất cao trong việc bầu ra những người đứng đầu Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và người đứng đầu các bộ ngành trung ương; Quyết định chủ trương về tổng kết, sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đánh dấu giai đoạn phát mới của đất nước trên con đường hướng tới mục tiêu *dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.*

Về nội dung kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND tỉnh; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, quyết định nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch cả năm 2011; phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2010 của 7 huyện thí điểm không tổ chức HĐND. HĐND tỉnh cũng đã quyết định thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 5 năm 2011-2015. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp uỷ đảng, chính quyền, nhân dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện, nhằm tạo ra sự phát triển toàn diện, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND đã xem xét báo cáo công tác của TAND, VKSND tỉnh và các huyện thí điểm không tổ chức HĐND; báo cáo thông báo của UBMTTQ tỉnh về mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của MTTQ tỉnh tại kỳ họp.

Để hỗ trợ công tác Quốc phòng - An ninh ở cơ sở, tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã xem xét quyết định việc xây dựng Quỹ QP-AN nhằm phát huy nguồn lực xã hội góp phần tăng cường công tác QP-AN trong tình hình mới.

HĐND tỉnh cũng đã dành thời gian cần thiết để xem xét, ban hành quy chế hoạt động và một số chế độ chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong giai đoạn mới.

*Kính thưa quý vị đại biểu!*

Qua các báo cáo, đề án trình bày tại kỳ họp và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND khẳng định: Năm 2011 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do sự tác động nhiều mặt của tình hình chính trị, an ninh, suy thoái kinh tế thế giới, giá cả các mặt hàng tiêu dùng và đầu vào của quá trình sản xuất tăng cao, lạm phát kéo dài. Song với sự nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp uỷ đảng, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của các thành phần kinh tế và nhân dân trong tỉnh. Kinh tế- xã hội của tỉnh ta 6 tháng đầu năm từng bước vượt qua thách thức, duy trì tốc độ tăng trưởng. Các lĩnh vực Văn hoá xã hội tiếp tục ổn định và phát triển. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội giữ vững không để tình huống bất ngờ xảy ra.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, tỉnh ta đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp đã kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp bảo đảm tính kế thừa và nâng cao chất lượng. HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ mới đã đi vào hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước, đáp ứng sự mong đợi của cử tri trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND và đại biểu mời đã tập trung thảo luận phân tích, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, thiết thực vào các báo cáo, đề án, kiến nghị nhiều giải pháp có tính thực tiễn và khả thi. Chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém, khó khăn thách thức đang đặt ra. Trong đó nhấn mạnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời yêu cầu UBND cần chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản để ra cho năm 2011. Tập trung phát triển sản xuất, lưu thông hàng hoá, kiểm soát bình ổn thị trường giá cả góp phần ổn định đời sống người lao động. Chăm lo phát triển sự nghiệp văn hoá xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai nhiệm vụ năm học năm học mới, tăng cường Quốc phòng An ninh và trật tự an toàn xã hội. Phân đầu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2011 đã đề ra.

Phát huy vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, tại kỳ họp này đã có nhiều ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh đối với UBND và các cơ quan chuyên môn về công tác quản lý, điều hành: về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chế độ chính sách nhà nước trên địa bàn đang được đông đảo cử tri, dư luận xã hội và đại biểu HĐND quan tâm. Đây là nội dung rất quan trọng cần được phát huy thường xuyên trong các kỳ họp HĐND trong thời gian tới. Các vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đã có chuẩn bị và trả lời chất vấn, giải trình khá thoả đáng những ý kiến chất vấn của đại biểu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã có báo cáo và phát biểu tiếp thu các ý kiến thảo luận, chất vấn, đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND, đồng thời thể hiện quyết tâm của tập thể UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra của năm 2011.

*Kính thưa quý vị đại biểu!*

*Thưa các vị Đại biểu HĐND tỉnh!*

Để các nghị quyết kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, Thường trực HĐND, UBND tỉnh cần sớm cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Các ban HĐND, Các đại biểu và tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực UBMTTQ các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan và chính quyền các địa phương quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nội dung các nghị quyết HĐND đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện và giám sát các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tin tưởng rằng: Với thành công của kỳ họp, với tinh thần đoàn kết nhất trí và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, quyết liệt của chính quyền các cấp, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh ta sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thu được nhiều kết quả tốt, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2011, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn cử tri trong toàn tỉnh đã tin tưởng, tham gia nhiều ý kiến, kiến nghị đóng góp xây dựng gửi đến kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh. Các ý kiến kiến nghị của cử tri trong tỉnh sẽ được Thường trực HĐND, UBND tỉnh tiếp thu nghiêm túc và chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và báo cáo với cử tri trong thời gian tới.

HĐND tỉnh ghi nhận biểu dương Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các cơ quan tư pháp, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các cấp, các ngành, Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã chuẩn bị chu đáo các nội dung và đóng góp vào thành công của kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã thông tin, tuyên truyền kịp thời về kỳ họp.

Cuối cùng, xin chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI.

Xin trân trọng cảm ơn!